



การประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต”

ดำเนินการโดย

สถาบันคลังสมองของชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หลักการและเหตุผล

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดอุทกภัยที่รุนแรงขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางของประเทศไทย สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเพียง 3 ปี ในปลายปี พ.ศ. 2557 ถึงกลางปี พ.ศ. 2558 ก็ได้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงขึ้นในพื้นที่บางส่วนของประเทศทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง จนมีผลต่อเนื่องไปถึงปัญหาคุณภาพน้ำนั้น มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต จึงทำให้เกิดวิกฤติเรื่องน้ำขึ้นในสังคมไทย โดยเกิดความขัดแย้งในแนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรน้ำระหว่างรัฐบาลและนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งจากองค์กรภาคเอกชน และมีคำถามว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือเกิดจากการกำหนดนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา ถึงแม้ว่ารัฐได้มีนโยบายน้ำมาอย่างยาวนานก็ตามอาจจะมีจุดอ่อนบางประการที่ทำให้เกิดปัญหา 3 ประการ ดังกล่าวข้างต้นขึ้นอาจจำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายน้ำขึ้นใหม่ในอนาคต การกำหนดนโยบายน้ำขึ้นใหม่นั้นจำเป็นจะต้องทบทวนนโยบายน้ำที่กำหนดไว้เดิมว่ามีเจตนารมณ์และสาระสำคัญอย่างไรจึงส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบัน **โครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต”** ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประสานงานโดย สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้รวบรวมนโยบายน้ำที่กำหนดขึ้น จากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ แล้วจัดทำเป็นฐานข้อมูล โดยเรียงลำดับเวลาในลักษณะจดหมายเหตุ (Chronicle) ทั้งนี้เป็นการรวบรวมจากจดหมายเหตุ กฎและระเบียบ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 แผนบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งมติของคณะกรรมการ นโยบายของกระทรวงต่างๆ และเหตุการณ์ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนข้อมูลจากสถาบันวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการใช้ค้นคว้าและเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และปัจจัยที่เป็นเหตุให้นโยบายน้ำที่กำหนดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ มีความสอดคล้องหรือเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลที่เกิดจากนโยบายในอดีต พร้อมๆ กับวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการในปัจจุบัน นำไปสู่ประเด็นสำคัญที่สามารถจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดทิศทางแผนบริหารจัดการน้ำและกำหนดนโยบายน้ำในอนาคต

ในการนี้จึงกำหนดจัดการประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต” ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษาโครงการวิจัย มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote speaker) ในประเด็น “มุมมองนโยบายน้ำเพื่ออนาคต”

การลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ www.agripolicyresearch.com
เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน และปิดรับการลงทะเบียนเมื่อ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครบตามจำนวนที่กำหนด
ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ภายใน 3 วันทางผู้จัดการประชุมจะจัดส่งอีเมลยืนยันไปให้ท่านอีกครั้ง

ผู้จัดการประชุม

รศ.สมพร อิศวิลานนท์	ผู้ประสานงาน
ดร.ปิยะทัศน์ พาหนุรักษ์	ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
คุณวราภัทร จิตรไพศาลศรี	ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

สำนักประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
สถาบันคลังสมองของชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณวราภัทร จิตรไพศาลศรี

โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105 โทรสาร 02-126-7635

อีเมล worapat@knit.or.th